

Đường hoa phụ nữ - bừng sáng cảnh quan nông thôn mới

Hưởng ứng các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", từ năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng phát động phong trào xây dựng đường hoa phụ nữ. Đến nay, các cấp hội đã trồng được 74 tuyến đường hoa với tổng chiều dài trên 30.000m.



Đường hoa phụ nữ góp phần làm bừng sáng cảnh quan nông thôn.

Biến cỏ thành hoa

Phong trào xây dựng đường hoa phụ nữ được Hội LHPN huyện Đông Hưng triển khai thí điểm từ đầu năm 2018 tại một số xã nhưng đã lan tỏa sâu rộng ra toàn huyện, được đông đảo chị em nhiệt tình hưởng ứng. Những cung đường với trăm hoa khoe sắc góp phần làm bừng sáng cảnh quan nông thôn mới tại các địa phương. Một số xã xây dựng được nhiều tuyến đường hoa là Đông Xá, Hồng Châu, Đông La, Đông Động... Phần lớn kinh phí làm đường hoa từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Phong trào xây dựng đường hoa phụ nữ có sức lan tỏa rất lớn, chỉ sau hơn 1 năm phát động đến nay hầu hết các xã đã trồng được đường hoa phụ nữ. Để nhân rộng, nối dài những đường hoa phụ nữ, năm 2019, Hội LHPN huyện chỉ đạo 100% cơ sở hội đều phải có đường hoa dài 300m trở lên ở trục đường chính.

(Chị Vũ Thị Thuần, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Hưng)

Với phương châm "Thêm 1 bông hoa, bớt 1 túi rác", cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Hồng Châu đã xây dựng được trên 2.300m đường hoa với tổng kinh phí trên 40 triệu đồng, gần 320 ngày công. Chị Đặng Thị Tốt, Chủ tịch Hội LHPN xã

cho biết: Khi chưa triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" vẫn có một số hộ, trong đó có hộ hội viên, phụ nữ vứt rác thải bừa bãi trên các trục đường, hai bên đường cỏ dại mọc um tùm, làm mất mỹ quan thôn xóm. Vì thế,

khi Hội LHPN xã triển khai xây dựng đường hoa phụ nữ, các chi hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ đều nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, toàn xã có 4 chi hội xây dựng được đường hoa phụ nữ. Những vật cỏ ven đường giờ đã được thay thế bằng những thảm hoa rực rỡ.

Nối dài những đường hoa phụ nữ

Trong quá trình triển khai phong trào xây dựng đường hoa phụ nữ, các cấp hội đã có nhiều sáng kiến trong việc trồng, chăm sóc hoa. Đơn cử như Hội LHPN xã Đông La chọn tuyến đường thôn Bảo Châu làm tuyến đường hoa nhưng hai bên vệ đường đã đổ bê tông hết. Các chị này ý định trồng hoa trong bồn được xây để thay thế dải phân cách giữa đường. Muốn trồng được hoa, các chi phải huy động nhân lực dọn hết cỏ, cây dại mọc bên trên, mua giống cau cảnh, tìm xin giống hoa mười giờ về trồng. Chị Bùi Thị Lộc, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Khi bắt tay xây dựng đường hoa chị em khá ngại vì cây cối, cỏ mọc um tùm, đất thiếu dinh dưỡng. Thêm vào đó, phần lớn hội viên trẻ đi làm ở công ty không tham gia

cùng. Song vì muốn tạo cảnh đẹp cho quê hương, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã động viên nhau chung tay hoàn thành đoạn đường hoa đầu tiên. Thấy đường hoa của thôn Bảo Châu đẹp, các chi hội khác cũng học tập và làm theo. Đến nay, Đông La đã xây dựng được gần 1.000m đường hoa.

Để góp phần giữ đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Đông Xá đã không quản vất vả, ngày nắng cũng như ngày mưa đều tổ chức trồng, chăm sóc các đường hoa. Nhất là vào mùa hè, những ngày nắng nóng buổi chiều nào các chị cũng tranh thủ tưới nước cho hoa để hoa không bị chết, hoa nở bền hơn. Chị Nguyễn Thị Loan, thôn Bắc Bình Cách, xã Đông Xá chia sẻ: Tôi cùng chị em trong thôn tích cực tham gia trồng hoa xung quanh đường làng ngõ xóm nên giờ hầu hết các trục đường đều có sự hiện diện của các loại hoa. Tôi cũng tranh thủ cùng chị em sáng sớm hoặc chiều tối làm cỏ, tưới nước, bón phân đạm cho hoa tươi, tia hoa ra trồng ở các đoạn đường còn lại góp phần làm sạch, làm đẹp cho thôn, cho xóm. Phong trào xây dựng đường hoa phụ nữ ở nhiều nơi còn thu hút cả các cụ cao tuổi và nam giới tham gia. Anh Nguyễn Quang Trường, xã Đông Xá cho biết: Từ ngày có tuyến đường hoa, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi, thả rông gia súc. Đàn ông chúng tôi cũng xắn tay vào cuộc, mỗi người một việc, người cắt cỏ, người tưới nước, động viên tinh thần chị em để "đất thêm nở hoa".

Chị Vũ Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Xá



Ban đầu chúng tôi làm điểm đường hoa phụ nữ tại thôn Bắc Bình Cách với chiều dài 500m. Chúng tôi tham gia cấy ruộng gây quỹ để có kinh phí mua giống, mua phân đạm bón cho hoa. Đến nay, toàn xã đã nhân được 3 đoạn đường hoa dài 1.500m. Tới đây, chị em tiếp tục trồng hoa trên đoạn đường phụ nữ tự quản với chiều dài khoảng 1.300m.

Chị Nguyễn Thị Dậu, thôn Quyết Thắng, xã Hồng Châu



Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", chúng tôi đã vận động cán bộ, hội viên, con em xa quê đóng góp được 19 triệu đồng trồng 750m đường hoa. Đến giờ hoa nở rất đẹp. Hàng tuần, hàng tháng chị em đều tổ chức nhặt cỏ, tưới nước, tỉa, dặm hoa nên các tuyến đường rất sạch, đẹp.

THU HIỀN

Cung cấp đủ nước sạch phục vụ nhân dân

Trước nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt của người dân tăng cao trong mùa hè, nhà máy nước sạch sinh hoạt Thái Thịnh (Công ty TNHH Toàn Thịnh) đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để bảo đảm cung cấp đủ lượng nước sạch phục vụ nhân dân.



Hệ thống xử lý nước sạch tại nhà máy nước sạch sinh hoạt Thái Thịnh.

Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân tăng cao. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Trung, xã Thái Học (Thái Thụy) cho biết: Nhà tôi có 5 người, trung bình một tháng sử dụng 15m³ nước của nhà máy nước sạch sinh hoạt Thái Thịnh cung cấp. Tuy nhiên, vào những tháng hè khối lượng nước gia đình tôi sử dụng hơn 20m³/tháng, chủ yếu phục vụ nhu cầu tắm, giặt của mọi người trong nhà.



Nhu cầu sử dụng nước sạch của gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Trung, xã Thái Học (Thái Thụy) tăng cao trong mùa hè.

Không chỉ có gia đình chị Nguyệt, hầu hết các hộ dân khác thuộc phạm vi cấp nước của nhà máy nước sạch sinh hoạt Thái Thịnh nhu cầu sử dụng nước sạch cũng tăng cao trong mùa hè. Theo số liệu của nhà máy, tổng khối lượng nước nhà máy cung cấp cho người dân trong thời điểm đầu mùa hè (tháng 5) đạt hơn 100.000m³/tháng, tăng khoảng 30% so với các tháng trước. Đặc biệt, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tiếp tục tăng trong tháng 6. Trong đó, trung bình một ngày nhà máy sản xuất và cung cấp từ 4.000 - 5.000m³ nước để cung cấp cho 10.000 hộ dân của 6 xã: Thái Thịnh, Thái Thành, Thái Thuận, Thái Tân, Thái An, Thái Học (huyện Thái Thụy). Với khối lượng nước cung cấp đó, dự kiến trong hai tháng cao điểm của mùa hè năm nay là tháng 6 và tháng 7 tổng khối lượng nước sạch nhà máy cung cấp cho người dân có thể tăng đến 150.000m³/tháng.

Ông Lê Thanh Dương, Giám đốc nhà máy nước

sạch sinh hoạt Thái Thịnh cho biết: Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng, nhất là trong những ngày nắng nóng kéo dài, nhà máy đã triển khai nhiều giải pháp để duy trì vận hành sản xuất ổn định và an toàn. Trong đó, ngay khi bước vào mùa hè, nhà máy đã tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống đường ống dẫn nước, từ đó phát hiện, sửa chữa và thay thế một số đường ống nước bị rò rỉ nhằm tránh thất thoát nguồn nước và bảo đảm việc cung cấp nước được thông suốt. Ngoài ra, nhà máy cũng bố trí thêm nhân lực, vật tư, phương tiện để sẵn sàng tiếp nhận thông tin và xử lý khi có sự cố ảnh hưởng đến quá trình cấp nước. Hàng ngày thực hiện việc tích trữ nước đã qua xử lý tại bể chứa nước sạch có thể tích hơn 2.000m³ để chủ động cung cấp nước cho người dân trong trường hợp bị mất điện đột ngột...

Cùng với việc nâng cao năng lực sản xuất, nhà máy

nước sạch sinh hoạt Thái Thịnh cũng bảo đảm chất lượng nước bằng các biện pháp tăng cường vệ sinh, súc rửa toàn bộ hệ thống bể xử lý nước, điều chỉnh tăng thêm clo hóa sơ bộ trước khi đưa nước thô vào xử lý nhằm tăng thêm độ an toàn trong khâu khử trùng, xử lý hợp chất hữu cơ, mùi... Bên cạnh đó, nhà máy thực hiện việc tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu như độ đục, độ trong, clo dư trong nước tại phòng nội kiểm đặt trong nhà máy. Định kỳ phối hợp với các cơ quan chức năng lấy các mẫu nước xét nghiệm và kết quả đều đạt theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế. Các kết quả này đều được nhà máy niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã trong vùng dự án để mọi người dân biết được chất lượng nguồn nước mình đang sử dụng.

TRẦN TUẤN

CÔNG TY ĐÀI TÍN

Làm tốt công tác bảo vệ môi trường

Khu công nghiệp (KCN) Phúc Khánh (thành phố Thái Bình) là KCN sản xuất đa ngành nghề nhưng tập trung chủ yếu các ngành nghề cơ khí, may mặc do Công ty TNHH Khai Phát Đài Tín (Công ty Đài Tín) làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng.

Với phương châm vì sự phát triển bền vững nên ngay khi bắt đầu xây dựng, Công ty Đài Tín đã chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Năm 2005, Công ty đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải hiện đại với tổng kinh phí 70.000 USD. Các nhà đầu tư vào KCN của Đài Tín phải cam kết tuân thủ quy định pháp luật về BVMT trong sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, trong quy trình các nhà máy hoạt động, Công ty luôn theo dõi sát sao về vấn đề nước thải, chất thải, khí thải và kịp thời thông báo cho các nhà máy về các vi phạm

(nếu có), đồng thời thông báo về cho các cơ quan chức năng kịp thời xử lý. Tuy nhiên, do số doanh nghiệp của Đài Tín hoạt động tại KCN Phúc Khánh ngày càng tăng, quy mô sản xuất của một số doanh nghiệp mở rộng nên nhà máy xử lý nước thải của Đài Tín không đáp ứng đủ nhu cầu. Trước thực trạng đó, năm 2011, Công ty đã đầu tư để nâng cấp khu xử lý nước thải, đạt quy chuẩn (cột A, giá trị C) với kinh phí gần 3 tỷ đồng do Công ty TNHH Môi trường Thái Bình Xanh quản lý, vận hành, công suất 2.000m³/ngày đêm. Hiện

nay, 100% doanh nghiệp của Đài Tín đều đầu tư xử lý nước thải (sản xuất, sinh hoạt) về 3 trạm bơm, sau đó chuyển về trạm xử lý nước thải, qua các bể: điều hòa, tiếp xúc, vi sinh, khử trùng, kiểm chứng. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. Ông Nguyễn Dũng Anh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Môi trường Thái Bình Xanh cho biết: Nước thải của các doanh nghiệp được dẫn đến đường ống thu gom chung KCN, các trạm bơm đẩy về bể thu chung của trạm xử lý và qua đồng hồ đo lưu lượng. Sau đó đưa vào bể

tổng hợp để thực hiện xử lý hóa lý và sinh học loại bỏ cặn lơ lửng, giảm COD, BOD và các chất hữu cơ, các vi sinh vật có hại. Sau khi hoàn thành quy trình này, nước thải sẽ tự tràn xuống bể lắng ra hồ kiểm chứng. Nước được thải ra môi trường nằm trong mức tiêu chuẩn xả thải cột A, giá trị C. Cùng với đó, hệ thống quan trắc tự động hoạt động 24/24 giờ kết nối với Sở Tài nguyên và Môi trường. Hàng năm, Công ty duy trì 4 lần quan trắc đánh giá tác động đến môi trường, kịp thời có phương án khắc phục, sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm các

sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường và nộp báo cáo công tác BVMT định kỳ về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp có khối lượng nước thải lớn đã chủ động đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng như Công ty TNHH May Texhong, Công ty TNHH Công nghiệp Shengfang... Ngay sau khi thành lập năm 2007, Công ty TNHH May Texhong đã tiến hành đầu tư các hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại B theo đúng quy định và từ năm 2009, Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt loại A với công suất xử lý hơn 6.000m³/ngày đêm, tổng kinh phí đầu tư trên 2,5 triệu USD. Sau khi xử lý xong nước thải, Công ty đã tái sử dụng trên 30% nước phục vụ cho quá trình tẩy quần áo. Bùn cặn kết tủa trong quá trình xử lý nước thải, Công ty hợp đồng với đơn vị có đủ điều kiện về pháp lý thu gom và đổ thải đúng nơi quy định. Hiện Công ty đầu tư lắp

đặt hệ thống quan trắc môi trường nước thải tự động để giám sát thường xuyên, liên tục chất lượng nước thải trước khi thải ra môi trường. 100% lượng nước thải được thu gom, xử lý; kết quả giám sát môi trường đều đạt quy chuẩn nước thải, cột A. Ngoài ra, hàng năm

Công ty còn đầu tư trên 2 tỷ đồng cho bảo trì, vận hành hệ thống này và gần 200 triệu đồng cho công tác BVMT khác, bảo đảm xử lý các chất thải ô nhiễm đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Việc các nhà máy xử lý nước thải trong KCN Phúc

Khánh đi vào vận hành và hoạt động hiệu quả đã góp phần tạo sức hấp dẫn trong thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Qua đó, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, chủ yếu là lao động địa phương.

MINH NGUYỆT



Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH May Texhong.